



รายการ ร้อยเรื่อง...เมืองไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และสำนักวิชาการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2244 2065

เรื่อง National e-Payment โครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

เรียบเรียง นางสาวพิมพ์ธัญญา ช้องเสนาะ วิทยากรปฏิบัติการ

กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 สำนักวิชาการ

ออกอากาศ สิงหาคม 2562

National e-Payment หรือ โครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เป็นโครงการที่ภาครัฐผลักดันเพื่อให้ประเทศไทยมีระบบรองรับการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิด “ว่องไว มั่นใจ ไร้รอย” เริ่มดำเนินการอย่างชัดเจนในปี 2558 เมื่อคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดย National e-Payment กำหนดให้มีการดำเนินโครงการที่สำคัญ ได้แก่

โครงการที่ 1 ระบบการชำระเงินแบบ Any ID หรือระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นโครงการ พัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศไทยให้สามารถรองรับการโอนเงินระหว่างธนาคารโดยใช้หมายเลข หรือรหัสใด ๆ ที่กำหนดในการระบุผู้รับโอน เช่น หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เลขประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลขกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet ID) หรืออีเมลแอดเดรส (e-mail address) ในการลงทะเบียนผ่านสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการชำระเงินเพื่อผูกกับบัญชีธนาคารหรือหมายเลขกระเป๋าเงิน อิเล็กทรอนิกส์ โดยในระยะแรกจะเริ่มจากการใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นการช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นพื้นฐานของ บริการทางการเงินต่าง ๆ ในอนาคต

โครงการที่ 2 การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต เป็นการวางโครงสร้าง พื้นฐานและการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นวงกว้างขึ้น โดยการทำให้ ต้นทุนการชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ลดลง ทั้งในส่วนของค่าบริการค่าธรรมเนียม และเพิ่มการกระจาย อุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แพร่หลายมากขึ้น โดยประชาชนจะสามารถใช้จ่ายผ่าน บัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้แม้ว่าจะเป็นการชำระเงินมูลค่าต่ำ เนื่องจากร้านค้าหรือหน่วยงานที่ติดตั้งเครื่องรับ ชำระเงินจะมีค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมที่ถูกลง การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์และการขยายอุปกรณ์ รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงช่วยสนับสนุนให้ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ สามารถเข้าถึงและ ใช้บริการชำระเงินได้อย่างแพร่หลาย มีความสะดวก และปลอดภัย

โครงการที่ 3 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการพัฒนาการจัดทำและนำส่งข้อมูล ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพื่ออำนวยความสะดวก

และลดขั้นตอนในการจัดทำใบกำกับภาษี รวมทั้งการนำส่งรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินและการนำส่งภาษีเมื่อมีการชำระเงินผ่านระบบ e-Payment ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน ระยะเวลา และขั้นตอนของภาคเอกชน ในการจัดทำเอกสารและการชำระภาษี

โครงการที่ 4 โครงการ e-Payment ภาครัฐ เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และพัฒนาระบบการชำระเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการส่งเสริมการชำระเงินของหน่วยงานภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับสวัสดิการของภาครัฐ ควบคู่กับการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนโดยตรงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งให้สถาบันการเงินเป็นช่องทางชำระเงินและเก็บข้อมูลจากประชาชน ซึ่งจะช่วยให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือและเงินสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ลดความผิดพลาด ลดความซ้ำซ้อน และลดโอกาสการทุจริตจากการจ่ายเงินด้วยเงินสดและเช็ค ด้วยการลงทะเบียนประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อรับสวัสดิการผ่านสถาบันการเงิน โครงการ e-Payment ภาครัฐ ประกอบด้วย โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการชำระเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์

โครงการที่ 5 การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งการสนับสนุนหรือกำหนดมาตรการจูงใจให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้บริการระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบใหม่มากขึ้น

National e-Payment จึงเป็นโครงการที่ช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของไทย และเป็น การอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม ประชาชนสามารถ เข้าถึงบริการทางการเงินที่เหมาะสม สะดวก และปลอดภัย นอกจากนี้ยังช่วยยกระดับศักยภาพและ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อันเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อทุกภาคส่วน

บรรณานุกรม

กระทรวงการคลัง. (2559ก). **National e-Payment โครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์**

แห่งชาติ. สืบค้น 13 มิถุนายน 2562 จาก [https://www1.mof.go.th/th/view/file/f650651](https://www1.mof.go.th/th/view/file/f650651f18088b50511864a42f70a4d69b921bd8a9dca176e6)

[f18088b50511864a42f70a4d69b921bd8a9dca176e6](https://www1.mof.go.th/th/view/file/f650651f18088b50511864a42f70a4d69b921bd8a9dca176e6)

_____. (2559ข). **แผนยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ**.

สืบค้น 13 มิถุนายน 2562 จาก https://www.mof.go.th/home/eco/140759_2.pdf

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์. (2559). **คู่มือ**

การประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์. สืบค้น 13 มิถุนายน 2562

จาก http://www.epayment.go.th/home/app/media/uploads/files/handbill_sep_2016.pdf

National e-Payment เป็นระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์. (ม.ป.ป.). สืบค้น 13 มิถุนายน 2562 จาก

<http://www.epayment.go.th/home/app/home>